

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 13 กรกฎาคม 2559

เรื่อง

1. สก๊อปหน้า 1: ปลดล็อกTIER3 ประมงไทยสดใส
2. ประมงจับสัตว์น้ำลดฮวบ ผลพวง "ไอยูยู" ดันกุ้งขาวแวนนาไมสดใส
3. คอลัมน์ ข่าวสั้นเศรษฐกิจ: ท่องเที่ยวเกษตรโตพุ่ง
4. คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ไปขอนแก่นชวนเกษตรกรร่วมเฉลิมพระเกียรติ
5. 'ฉัตรชัย'เสนอกรม.ทูมหมื่นล.เล็งจ้างเกษตรกรเลิกปลูกข้าว
6. คอลัมน์ ตลาดเกษตร: สร้างคนเกษตรยุคใหม่สู่การเป็น Smart Officer
7. กษ.หนุนสร้างความเข้มแข็ง สหกรณ์-เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
8. ภาพข่าว: ประกวดเส้นไหม
9. สก๊อปพิเศษ: เฉลิมฉลองวันสหกรณ์สากลนานาชาติ...ร่วมพัฒนาสหกรณ์ยั่งยืน
10. ภาพข่าว: รุกขยายตลาดนมไทย-เดนมาร์คในกัมพูชา
11. 'ฉัตรชัย' ลุยทางคืนวังน้ำเขียว

หนังสือพิมพ์

- ไทยรัฐ
ไทยรัฐ
ไทยรัฐ
ไทยโพสต์
ประชาชาติธุรกิจ
เดลินิวส์
มติชน
คมชัดลึก
สยามรัฐ
ไทยโพสต์
มติชน



สก๊อปหน้า 1
ปลดล็อกTIER3
ประมงไทยสดใส
ปี2557 ประเทศไทยถูกลดระดับ
อยู่บัญชี3 หรือ ★ มีต่อหน้า 5

หมายความว่า...ไม่ต้องมีคนอื่นมาฟ้องร้องเรา
แต่ให้เราผลิตในกระบวนการมาตรฐานของเราเอง
อย่างน้อยคนในประเทศปลอดภัย เรื่องของการ
บริโภคหรือกระบวนการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
...ต้องบริโภคที่ไหนก็ได้กับคนไหนก็ได้ คนใน
ประเทศไทยบริโภคก็ปลอดภัย คนต่างประเทศก็
ปลอดภัย มาตรฐานเดียวกัน



จิริยา

ปลดล็อกTIER3
ประมงไทยสดใส

สก๊อป หน้า 1

TIER3 ด้วยสถานการณ์ค้ำมนุษย์ที่ย่ำแย่ทั้งเป็นต้นทาง ปลายทาง และทางผ่าน หน้าซ้ายยังไม่มีความพยายามพอในการแก้ไข

วันเวลาผ่านมาถึงวันนี้กลางปี2559เราได้ถูกปลดล็อกจากระดับต่ำสุด ...จิริยา สุทธิไชยา รองเลขาธิการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) บอกว่า ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดี เพราะเราถูกปรับมาเป็นระดับที่ดีขึ้น

หมายถึงว่า...ภาพลักษณ์ของประเทศสไทยในการจัดการแก้ไข ปัญหาการต่อต้านการ “ค้ำมนุษย์” ในสายตาของโลกถือว่าเราได้พยายาม แก้ไขปัญหาดีขึ้น

“ตลาดอเมริกา” ของอุตสาหกรรมประมงไทยใหญ่กว่า “ตลาดอียู” ...ช่วงก่อนปี 2553 เราเป็นผู้นำการส่งออกอุตสาหกรรมประมงไทยไป อเมริกาเป็นที่หนึ่ง...สัดส่วนสูงมาก พอเราดูรายงานและปรับมาเป็นระดับ ของ TIER2 เฝ้าระวังฯ ตั้งแต่ปี 2553-2556 ก็มีการส่งออกได้น้อยลง ...ปี 2557-2558 เราปรับมาเป็น TIER3 ยิ่งลดลง เป็นปัจจัยกระทบ ภายนอกที่กระทบต่อเนื่องเป็นแรงบวกเสริมกับปัจจัยภายใน

“อย่าลืมว่าช่วงปี2553 เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน เศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจ อเมริกา ยุโรป หรือแม้แต่ญี่ปุ่นเองค่อยๆซบเซาลง ช่วงสี่...ห้าปีค่อยๆซบเซา แล้วยิ่งค่อยๆฟื้นตัวช้าๆ แต่สินค้าอุตสาหกรรมประมงเป็นสินค้าที่เป็น ผู้บริโภคระดับรายได้สูง พอเศรษฐกิจโลก...เศรษฐกิจประเทศคู่ค้าอย่าง อเมริกามีปัญหา ความต้องการบริโภคก็ลดลง”

ประเด็นถัดมา...พอติดปัญหาการก้ำมนุษย์จัดลำดับประเทศไทย ทำให้ในสายตาผู้บริโภคประเทศอเมริกาอาจจะมองว่าประเทศไทยผลิต สินค้าประมงที่ใช้แรงงานทาส แรงงานเด็ก ขัดกับสิทธิเสรีภาพ

ต้องยอมรับว่า...นี่คือปัจจัยกระทบที่สำคัญ เมื่อบวกกับปัจจัยภายใน ของเราเองอุตสาหกรรมประมงเจอปัญหา “โรคค้ายว่น” ก็ยังกระทบหนัก ...ไม่มีผลผลิตเพียงพอที่จะป้อนตลาดโลก

จิริยา บอกว่า อุตสาหกรรมประมงที่เราส่งออกมี 2 สินค้าหลัก คือ สินค้ากุ้ง...ผลิตภัณฑ์กุ้งแปรรูป ทั้งกุ้งปรุงแต่ง แช่เย็น แช่แข็ง กับทูน่า กระป๋อง ตลาดอเมริกาสัดส่วนใกล้เคียงกันมาก...กุ้งแปรรูปอยู่ที่ 52% ทูน่าอยู่ที่ประมาณ 48% แต่ที่โดดเด่นคือกุ้งแปรรูป ทั้งแช่เย็น แช่แข็ง และปรุงแต่ง เพราะเป็นตลาดที่เราบุกเบิกมานาน

เงื่อนไขปัญหาใหญ่ IUU Fishing...การทำประมงผิดกฎหมาย ไร้การควบคุม กระทบกระบวนการผลิตในประเทศ ทั้งการจับ การเพาะเลี้ยง ในประเทศ กระบวนการจับก็คือจับโดยผ่านเรือประมง แต่กระบวนการ เลี้ยงก็คือการเพาะเลี้ยงซึ่งต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปัญหาทั้งภายใน...ภายนอก บวกกันทำให้ปริมาณการส่งออกเราลดลง

คำถามมีว่า...นับต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร ระดับถูกปรับดีขึ้น ไม่นาน ว่าวันข้างหน้าอาจถูกลดอีก?

จิริยาบอกว่าผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจไทยที่ทำอุตสาหกรรมประมง มีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับโลกเรามีธุรกิจประมงซึ่งทำธุรกิจประมง ทั้งนอกน่านน้ำ ธุรกิจประมงเพาะเลี้ยงในประเทศและเพาะเลี้ยงในประเทศ เพื่อนบ้าน เช่น เวียดนาม เรากำลังทุนในเรื่องของการเพาะเลี้ยงกุ้ง

“เราค่อนข้างจะมีเทคโนโลยีสมัยใหม่ แล้วเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงก็

ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ด้วย แล้วยังเป็นเกษตรที่มีทักษะสูง ตั้งแต่โรงเพาะฟักกุ้ง...ในกระบวนการผลิตสินค้ากุ้ง 94 เปอร์เซ็นต์ คือกุ้งขาวแวนนาไม และ 6 เปอร์เซ็นต์คือกุ้งกุลาดำ สัดส่วนบริโภคในประเทศ 10 เปอร์เซ็นต์ เหลืออีก 90 เปอร์เซ็นต์ ส่งออกทั้งเป็นวัตถุดิบ...แปรรูป”

ศักยภาพภาคการผลิต กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พยายามจะแก้ปัญหาโดยร่วมมือกับภาคเอกชนในเรื่องของศูนย์พัฒนาวิจัยพันธุ์กุ้งขาว มีโครงการรวมพลังยับยั้งโรคตายด่วนของกุ้ง...ร่วมกันทำระบบการจัดการเลี้ยงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จัดระบบการเลี้ยงใหม่ตั้งแต่การนำเข้าพ่อแม่พันธุ์กุ้ง...ไปจนถึงตลาดกุ้ง

จุดสำคัญ...คือ ระบบการตรวจสอบย้อนกลับเพื่อตอบโจทย์เรื่องของมาตรฐาน ตั้งแต่ปลายทาง ผู้บริโภคต่างประเทศตรวจสอบย้อนกลับมาได้ผ่านคิวอาร์โค้ด จะรู้เลยว่ามาจากฟาร์ม...โรงเพาะเลี้ยงไหน

“ถ้าเราก้าวขึ้นจาก tiers สาม ซึ่งต่ำสุดแล้วไป tiers สอง...ใฝ่ระวังก็ น่าจะเพิ่มโอกาสมากขึ้นในปี 2559...ปี 2560 ผลผลิตประมงไทยจะกลับไปต่ออเมริกาอีกประมาณสักหนึ่งแสนตัน มูลค่าราวสองหมื่นล้าน”

ปกติแล้วก่อนที่จะเป็น TIER3 อุตสาหกรรมประมงไทยส่งไปอเมริกาเฉลี่ยตั้งแต่ปี 2553-2556 อยู่ที่ 3.3 แสนตัน มูลค่า 6.5 หมื่น ล้านดอลลาร์...เป็นที่หนึ่งมีส่วนเกือบ 20% จากความต้องการ 2 ล้านตัน ตอนนี้...ก๊อปปี้ลดลงตามภาวะเศรษฐกิจ เหลือประมาณสัก 1.6 ล้านตัน

ปี 2558 ไทยส่งออกเหลือ 13% ขณะที่อินเดียมาเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคืออินโดนีเซีย อันดับสามคือเอกวาดอร์ อันดับสี่คือเวียดนาม อันดับห้าคือไทย เมื่อปลดล็อกแล้วก็หวังว่าน่าจะเป็นอันดับที่ 4, 3, 2 ต่อไปในอนาคต...ถ้าแก้ปัญหทั้งสองเรื่องได้ ทั้งตลาดอียูและอเมริกาขยับกลับไปลำดับที่ 1 คงไม่ไกลเกินเอื้อม

ทำความเข้าใจอีกสักครั้งกับการจัดระดับรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ (Trafficking In Persons Report: TIP ...ระดับ TIER1 ก็คือประเทศที่ดำเนินการสอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่ำตามกฎหมายของสหรัฐฯ...ระดับ TIER2 ก็คือประเทศที่ดำเนินการไม่สอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่ำตามกฎหมายสหรัฐฯ

ซึ่งจะแยกย่อยไปอีก ระดับ TIER2 ใฝ่ระวัง...ก็คือไม่ดำเนินการตามมาตรฐานขั้นต่ำแล้วยังมีเหยื่อค้ามนุษย์เพิ่มขึ้น โดยไม่มีหลักฐาน

ในการพยายามแก้ไข

แล้วก็ตามถึงระดับต่ำสุด TIER3 ประเทศที่ดำเนินการไม่สอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่ำตามกฎหมายของสหรัฐฯ และสหรัฐฯอาจพิจารณา ระวังการให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ

อย่างที่บอกไปแล้วว่า “ตลาดประมงสหรัฐฯ” สำคัญกับอุตสาหกรรมประมงไทยไม่น้อย เป็นตลาดหลักเก่าแก่ดั้งเดิมมานาน มีกลุ่มผู้บริโภคประมาณ 500-600 ล้านคน...คงไม่ต้องถามว่าสำคัญไหม?

“อเมริกาคือตลาดใหญ่ของเราในอดีต และ...ปัจจุบันก็เป็นตลาดใหญ่อันดับหนึ่ง รองลงมาคือสหภาพยุโรป แล้วก็ตะวันออกกลาง ถ้าเราปลดล็อกตลาดใหญ่ซึ่งเป็นตลาดที่มีอำนาจ มาตรฐานสูงได้ เท่ากับว่าเราเปิดทางไปยังตลาดอื่นๆทั่วโลกได้หมดเลย เหมือนกับว่า...เราก้าวข้ามที่สูงไปแล้ว”

เพราะฉะนั้นการตอบโจทย์อเมริกาได้เท่ากับว่าเราตอบโจทย์ประเทศอื่นๆทั่วโลกได้หมดเลย...ในการส่งออกอุตสาหกรรมประมงไทย

ปัญหาเรื่องของการจัดระดับ TIER หรือ IUU Fishing เป็นปัญหภายนอกประเทศ ซึ่งแต่ละประเทศก็จะมีมาตรฐานของตัวเอง...เป็นเรื่องที่เราต้องปรับตัว เพราะไทยเป็นประเทศเศรษฐกิจเปิด เราต้องค้าขายกับต่างประเทศ ที่สำคัญคือ...เรื่องของการพัฒนาศักยภาพของกระบวนการผลิตในประเทศเราเองเป็นเรื่องสำคัญที่สุด

หมายความว่า...ไม่ต้องมีคนอื่นมาฟ้องร้องเรา แต่ให้เราผลิตในกระบวนการมาตรฐานของเราเองอย่างน้อยคนในประเทศปลอดกัย เรื่องของการบริโภคหรือกระบวนการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม...ต้องบริโภคที่ไหนก็ได้กับคนไหนก็ได้ คนในประเทศไทยบริโภคก็ปลอดกัย คนต่างประเทศก็ปลอดกัย มาตรฐานเดียวกัน

เรื่องต่อมา...ถ้าเจอปัญหาที่เป็นกรณีเฉพาะรายไปที่ต้องสามารถตรวจสอบได้ว่าเกิดจากการกระทำที่ตลาดเคลื่อนหรือระบบผลิตผลของหน่วยใด ธุรกิจใด ฟาร์มใด เพื่อให้หน่วยงานรัฐเข้าไปแก้ไขปัญหาได้ตั้งแต่ต้นต่อไม่ให้ลุกลามบานปลาย...ถ้าระบบดีแล้ว ทุกปัญหาย่อมจัดการได้ จริยา สุทธิไชยา รองเลขาธิการ สก.ฝากว่า

“อุตสาหกรรมประมง” หรือ “อุตสาหกรรมเกษตร” ประเทศไทยจะสดใส ต้องพัฒนาศักยภาพไปเรื่อยๆ...พยายามกระจายตลาดเท่าที่จะทำได้ ไม่พึ่งตลาดใดตลาดหนึ่งเพราะมีความเสี่ยง.

ประมงจับสัตว์น้ำลดฮวบ

● ผลพวง “ไอยูยู” ดันกุ้งขาวแวนาไมสดใส่

น.ส.จริยา สุทธิไชยา รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ปริมาณการจับสัตว์น้ำจากทะเลในช่วงครึ่งแรกของปี 2559 (ม.ค.-มิ.ย.) มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากปริมาณเรือที่ออกทะเลลดลง จากการปฏิบัติตามกฎหมายการทำประมงในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ไม่รายงาน ไร้การควบคุม (IUU Fishing) ซึ่งกฎหมายดังกล่าวมีความเข้มงวดในหลายเรื่องทั้งการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง การแจ้งจำนวนแรงงาน การยื่นเอกสารหลักฐาน ข้อกำหนดของจำนวนวันในการออกเรือและจอดเรือ อีกทั้งยังเป็นผลจากสภาพดินฟ้าอากาศที่แปรปรวน ทำให้ปริมาณการจับสัตว์น้ำในภาพรวมลดลง

“การทำประมงของไทยเริ่มลดลงตั้งแต่ไทยได้ใบเหลืองจากสหภาพยุโรป (อียู) ในเรื่องการทำประมงผิดกฎหมาย เมื่อเดือน เม.ย.2558 ซึ่งจากปัญหานี้ทำให้ GDP ภาคประมงในปี 2559 หดตัวประมาณ 1.3 % และคาดว่าภาพรวมของประเทศในการทำประมงปี 2559 จะลดลงอีกโดยเฉพาะการจับสัตว์น้ำเนื่องจากการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2558 มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้น”

สำหรับสถานการณ์การผลิตกุ้งขาวแวนาไมในช่วงครึ่งแรกของปี 2559 พบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคตายด่วนในกุ้ง (EMS) คลี่คลายลง หลังจากประสบปัญหาอย่างต่อเนื่องในช่วงปี 2556-2558 และเกษตรกรส่วนใหญ่มีการปรับตัว เช่น การคัดเลือกลูกกุ้งที่นำมาเลี้ยงอย่างละเอียดจากแหล่งผลิตลูกกุ้งที่น้ำเชื้อดี มีการควบคุมคุณภาพน้ำอย่างเข้มงวด โดยเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงเพิ่มจำนวนเครื่องตีน้ำในบ่อเลี้ยงเพื่อให้มีปริมาณออกซิเจนเพิ่ม และมีการทำความสะอาดบ่อเลี้ยงมากขึ้น เป็นต้น นอกจากนี้ ราคายังเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จูงใจให้เกษตรกรผู้เลี้ยงลูกกุ้งเพิ่มขึ้นอีกด้วย.



ท่องเที่ยวเกษตร โตพุ่ง : นายภูมิศักดิ์ ราศรี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาจำนวนนักท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้รายได้นักท่องเที่ยวเชิงเกษตรเติบโตเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าโต 2-3% ขยับเป็น 8-10% โดยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 13,800 ล้านบาท ซึ่งจะมีส่วนสำคัญให้เกษตรกรมีรายได้และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นแก่ผลผลิต.

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ไปขอนแก่น ชวนเกษตรกรร่วมเฉลิมพระเกียรติ

กรมส่งเสริมการเกษตรจัดงานใหญ่จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯที่ขอนแก่น เชิญชวนเกษตรกรในพื้นที่รับบริการ พร้อมร่วมลงนามถวายพระพร

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เป็นโครงการสำคัญตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการให้บริการแก่เกษตรกร โดยการถ่ายทอดความรู้และแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรในพื้นที่ในคราวเดียวกัน เกษตรกรจะได้รับทั้งความรู้ด้านวิชาการ และบริการแก้ไขปัญหาแบบครบวงจรในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านดิน น้ำ พืช ปศุสัตว์ ประมง สหกรณ์ บัญชี กฎหมาย และอื่นๆ โดยกระทรวงฯ จะนำบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ และองค์ความรู้ด้านการเกษตรเรื่องการลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน และการใช้น้ำเพื่อการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพมาให้บริการแก่พี่น้องเกษตรกรถึงในพื้นที่ นอกจากนี้ ยังได้บูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ มาให้บริการแก่ผู้เข้าร่วมงาน และเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ ให้สรุปประเด็นปัญหาของเกษตรกรเป็นรายบุคคลและภาพรวมของพื้นที่ เพื่อ

จะได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนพัฒนา พร้อมทั้งให้ติดตามผลการให้บริการ และออกให้บริการแก่เกษตรกรในพื้นที่อย่างต่อเนื่องต่อไป

ด้านนายไฉน พัทธินธิ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า ตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบันมีเกษตรกรมาเข้ารับบริการ ในคลินิกต่างๆ แล้วจำนวนทั้งสิ้น 3,324,965 ราย และเนื่องในโอกาสอันเป็นมิ่งมงคลวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้จังหวัดขอนแก่นเป็นตัวแทนในการจัดงานเทิดพระเกียรติระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งขอนแก่นเป็นจังหวัดหนึ่งที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ศัตรูพืชระบาด (โรคไหม้ในข้าว เพลี้ยแป้งและไรแดงในมันสำปะหลัง หนอนกออ้อย ด้วงหนวดยาว)

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การลงนามถวายพระพร การให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ จำนวน 11 คลินิก ได้แก่ คลินิกดิน คลินิกพืช คลินิกข้าว คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกบัญชี คลินิกกฎหมาย คลินิกหมอนไหม และคลินิกอื่นๆ

นิทรรศการเทิดพระเกียรติ นิทรรศการส่งเสริมการเกษตร นิทรรศการการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ การฝึกอาชีพ การประกวดผลผลิตทางการเกษตร การจำหน่ายสินค้าคุณภาพจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มเกษตรกร และการให้บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คาดว่า จะมีเกษตรกรมาร่วมงานและเข้ารับบริการทางการเกษตรไม่น้อยกว่า 2,000 คน

“จึงขอเชิญชวนเกษตรกรจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง เข้ารับบริการหรือขอรับคำปรึกษากับเจ้าหน้าที่จากคลินิกต่างๆ ได้ในวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น และจะมีการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ NBT ในวันที่ 28 กรกฎาคม นี้ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ด้วยครับ”

'ฉัตรชัย'เสนอกรม.ทุ่มหมื่นล. เลี้ยงจ้างเกษตรกรเลิกปลูกข้าว

'ฉัตรชัย' เล็งขอ กรมหมื่นล้านปรับโครงสร้างปลูกข้าว พร้อมคุมทำนาตามแผนข้าวครบวงจร ซึ่งจ่ายไร่ละ 1,000 บาท จ้างชาวนาเลิกปลูกข้าวนาปรังไม่ซ้ำซ้อนกับกระทรวงการคลังที่เป็นนาปี เผยนำไหลเข้าเขื่อนภูมิพลยังน้อย

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าปลายเดือน ก.ค.นี้ กระทรวงเกษตรฯ จะเสนอมาตรการปรับโครงสร้างการปลูกข้าว โดยการเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่น และจ้างเลิกปลูกข้าว วงเงินประมาณ 1 หมื่นล้านบาท เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) จากเป้าหมายการปลูกข้าวปี 2559/2560 จากพื้นที่ปลูกข้าวเดิม 68.98 ล้านไร่ทั่วประเทศ ภายใต้เป้าหมายผลผลิต 27.17 ล้านตัน ในปีนี้การปลูกข้าวนาปีจะสามารถปลูกได้ 55.37 ล้านไร่ และนาปรังรอบ 1 สามารถปลูกได้ 11.81 ล้านไร่ ส่วนนาปรังรอบ 2 ปกติจะปลูกในกลุ่มเจ้าพระยาประมาณ 1.8 ล้านไร่ ในส่วนนี้จะให้งดปลูก ให้ปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่น หรือทำปุ๋ยสัตว์

รัฐบาลจะสนับสนุนการเพาะปลูกสำหรับการปลูกข้าวนาปี ภายใต้มาตรการลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต ปกติจำนวน 54.80 ล้านไร่ เพื่อให้ได้ผลผลิตประมาณ 22.89 ล้านตัน ปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นในฤดูนาปีจำนวน 0.57 ล้านไร่ ทั้งพืชไร่ ปศุสัตว์ หรือในจำนวนนี้หากพื้นที่ไม่เหมาะสมจะดำเนินการเพื่อจ้างให้ชาวนาหยุดการเพาะปลูกข้าว ส่วนการปลูกข้าวนาปรังรอบ 1 ซึ่งถือเป็นการทำนาปรังที่ 2 ของชาวนา ด้วยข้อจำกัดของ

น้ำ ความเหมาะสมของพื้นที่ และตลาดรองรับ รัฐบาลจะสนับสนุนให้มีการปลูกข้าว 7.32 ล้านไร่ จะได้ผลผลิตจำนวน 4.28 ล้านตัน

ส่วนพื้นที่ที่มีการทำนาปรังรอบแรกนี้จะสนับสนุนให้ปรับเปลี่ยนอาชีพจำนวน 4.49 ล้านไร่ แบ่งเป็นปรับเปลี่ยนให้ปลูกพืชอื่น และทำกิจกรรมอื่น ๆ ดังนี้ 0.30 ล้านไร่ เปลี่ยนไปปลูกพืชที่หลากหลาย จำนวน 0.50 ล้านไร่ เปลี่ยนไปปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จำนวน 0.50 ล้านไร่ ปรับเปลี่ยนปลูกพืชปุ๋ยสด และ 3.19 ล้านไร่ เป็นโครงการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินหรือโครงการพลิกฟื้นผืนนาได้ร่วมพระบารมี

"การเสนอขออนุมัติจาก ครม.จะดำเนินการทั้งโครงการเพื่อปรับโครงสร้างการปลูกข้าว ซึ่งในประเทศไทยต้องยอมรับว่าบางพื้นที่ไม่เหมาะสม เช่น ภาคอีสานทำนาได้เพียงครั้งเดียว มีรายได้เฉลี่ยประมาณ 45,000 บาท/ครัวเรือน กระทรวงเกษตรฯ จึงเร่งสนับสนุนให้ปรับเปลี่ยนอาชีพ หรือทำอาชีพเสริม เพื่อสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้นเท่าตัวประมาณ 45,000 บาท หรือประมาณ 100% ส่งผลให้รายได้ชาวนาภาคอีสานที่ทำนาอย่างเดียวเพิ่มขึ้นเป็น 90,000 บาท/ครัวเรือน ดังนั้นเพื่อให้โครงสร้างรายได้ของเกษตรกรในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม กระทรวงเกษตรฯจะมีโครงการจ้างให้หยุดปลูกข้าว โดยจ่ายครัวเรือนละประมาณมากกว่า 1,000 บาท/ไร่ ในช่วงฤดูการทำนาปรัง ซึ่งจะไม่ซ้ำซ้อนกับมาตรการของกระทรวงการคลังที่จ่าย 1,000 บาท/ไร่ นั้นเป็นช่วงนาปี"

พล.อ.ฉัตรชัยกล่าวต่อไปว่า แม้จะพบปัญหาในขั้นตอนปฏิบัติบ้าง เนื่องจากงบประมาณลงไปในพื้นที่ล่าช้า แต่ก็สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ถึง 98% ส่วนสถานการณ์น้ำเริ่มมีฝนตกบ้างแล้ว แต่ยังคงพบว่ามีจังหวัดที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือภัยแล้งอยู่ 4 จังหวัด คือ ชัยนาท ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช กำแพงเพชร 969 หมู่บ้าน 22 อำเภอ ส่วนปริมาณน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 33 แห่ง พบว่าสามารถเก็บน้ำได้รวม 7,800 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) น้อยกว่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่เก็บน้ำได้ 8,400 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำในเขื่อน 4 เขื่อนหลัก คือ ภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยบำรุงแดน และป่าสักชลสิทธิ์ มีปริมาณน้ำรวมกันขณะนี้ 1,580 ล้าน ลบ.ม. มากกว่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่เก็บน้ำได้ 700 ล้าน ลบ.ม. โดยปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลยังต่ำอยู่เก็บน้ำได้เพียง 290 ล้าน ลบ.ม.เท่านั้น



ตลาดเกษตร สร้างคนเกษตรยุคใหม่สู่การเป็น Smart Officer



ปลัด รองปลัดกระทรวงฯ ร่วมประชุม



อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์และผู้บริหารกระทรวงฯ

พลเอก จักรชัย สาทีกัลยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมบุคลากรสู่การเป็น Smart Officer” ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิจัย กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา

ซึ่งเป็นการดำเนินโครงการที่มีเป้าหมายเพื่อสร้าง “คนเกษตรยุคใหม่” ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เป็นคนดี คนเก่ง มีอุดมการณ์ ยึดมั่นในความถูกต้อง มีคุณธรรมและจริยธรรม ใฝ่รู้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ก้าวทันเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันและอนาคต รู้และเชี่ยวชาญด้านการเกษตรและสหกรณ์

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยในระหว่างการเปิดการประชุมสัมมนาว่า ในปี 2559 จะจัดสัมมนาการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อเป็น Smart Officer จำนวน 11 ครั้ง โดยครั้งแรกจัดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพฯ และหลังจากนี้จะดำเนินการอีก 10 ครั้ง ใน 10 จังหวัด กระจายทุกภูมิภาค

“ทั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาบุคลากรในระยะ 5 ปีข้างหน้า คือ พ.ศ.2560-2564 ให้ได้ไม่ต่ำกว่า 14,000 คน สำหรับขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงฯ เพื่อพัฒนาเกษตรกรต่อไป” ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าว

ทางด้าน ดร.วิเศษโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข



เลี้ยงปลาในบ่อดิน



การถ่ายถอดความรู้ใหม่

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาดำเนินการ ในเบื้องต้นกรมฯ มีโรงเรียนผู้ตรวจการสหกรณ์ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนและการเข้าไปดูแลเกี่ยวกับสหกรณ์ให้ปฏิบัติในแนวทางที่ถูกต้อง และโครงการการพัฒนาบุคลากร ซึ่งปัจจุบันมีหลักสูตรการอบรมนักบริหารระดับกลางอยู่ ก็ได้สั่งการให้ผู้รับผิดชอบเพิ่มเติมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมบุคลากรสู่การเป็น

Smart Officer ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าไปด้วย

นอกจากนี้จะนำข้าราชการที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรของผู้ตรวจการสหกรณ์และหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการระดับกลางของกรมฯ จำนวน 200-300 คน มาเข้ารับการอบรมในหลักสูตร Smart Officer ในครั้งนี้ด้วย และ

จะดำเนินการปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม เพื่อให้ข้าราชการได้มีความรู้ความสามารถแล้วนำไปปรับใช้เพื่อให้บริการแก่ประชาชนและเกษตรกรต่อไป

“กรมฯ ยังมีแนวทางในการดำเนินการเพื่อให้ข้าราชการทำดี มีจิตวิทยาที่ดี มีการพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาตนเอง ในหลากหลายรูปแบบ ตลอดถึงการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ในการดำรงชีวิตและการรับราชการ ซึ่งสอดคล้องกับการเตรียมความพร้อมบุคลากรสู่การเป็น Smart Officer ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการอีกด้วย” อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์กล่าว

ทั้งนี้ในปี 2559 กระทรวงเกษตรฯ ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรในส่วนภูมิภาค เพื่อให้ก้าวไปสู่การเป็น Smart Officer โดยมุ่งเน้นให้เพิ่มอุดมการณ์ในการทำงานเพื่อเกษตรกรมีความทุ่มเท เสียสละ และกระตุ้นบุคลากรให้มีการปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของโลก พร้อมสามารถเป็นผู้ที่ให้คำแนะนำและถ่ายทอดการทำเกษตรที่เหมาะสมให้แก่เกษตรกรได้อย่างเป็นรูปธรรมและทันต่อสถานการณ์

การผลักดันด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลนับได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำองค์การไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย และเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำเนินงานทั้งหมดของหน่วยงานที่จะต้องให้บริการสังคม โดยเฉพาะในภาคการเกษตรของประเทศ ซึ่งข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลจนบรรลุถึงเป้าหมายได้ในที่สุด.

กษ.หนุนสร้างความเข้มแข็ง สหกรณ์-เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หนุนสร้าง ความเข้มแข็ง สหกรณ์และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม เน้นปรับโครงสร้างการผลิต ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและการผลิตโคนมครบวงจร ระยะที่ 1 พร้อมวางสหกรณ์โคนมไทยมีลด์เป็นสหกรณ์ต้นแบบ

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สนับสนุนและสร้าง ความเข้มแข็งให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและสหกรณ์ให้สามารถดำเนินธุรกิจโคนมอย่างยั่งยืน โดยภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและการผลิตโคนมครบวงจร ระยะที่ 1” ซึ่งเป็นกระบวนการร่วมกับของหลายหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อร่วมกันพัฒนาอาชีพโคนมของกลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์ให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้กระทรวงเกษตรได้เลือกสหกรณ์โคนมไทยมีลด์ จำกัด เป็น 1 ใน 3 สหกรณ์ต้นแบบที่เข้าร่วมโครงการเนื่องจากมีผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงานตามเป้าหมายการปรับโครงสร้างการผลิตและลดต้นทุนการผลิตโคนมของเกษตรกร

พลเอก ฉัตรชัย กล่าวอีกว่า การปรับโครงสร้างการผลิตโคนมของสหกรณ์โคนมไทยมีลด์ ยื่นไปตามแนวคิด “เกษตรแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์” โดยเกษตรกรร่วมกันบริหารจัดการการผลิตแปลงใหญ่ขนาดใหญ่มากกว่า 1,200 ไร่ พร้อมทั้งมีการนำเทคโนโลยีเครื่องจักรกลขนาดใหญ่มาใช้ในแปลงใหญ่ขนาดใหญ่ ภายใต้แนวคิด Motor Pool เพื่อลดต้นทุนการผลิต แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคเกษตรและปศุสัตว์ เพิ่มคุณภาพการผลิตอาหารสัตว์แก่โคนมให้เพียงพอ การเพิ่มปริมาณผลิตน้ำนมโค เพื่อนำไปสู่การแปรรูปผลิตภัณฑ์นมและจำหน่ายไปยังตลาดโดยสหกรณ์เอง ซึ่งผลสำเร็จของการดำเนินโครงการ สหกรณ์สามารถผลิตน้ำนมดิบเพิ่มขึ้น 15 ตันต่อวัน จากเดิมที่สามารถผลิตน้ำนมดิบได้เพียง 125 ตันต่อวัน เพิ่มขึ้นเป็น 140 ตันต่อวัน ทำให้สหกรณ์มีรายได้เพิ่มจากการขายน้ำนมดิบเพิ่มกว่า 100 ล้านบาทต่อปี นอกจากนี้ สหกรณ์จะสามารถผลิตหญ้าและอาหารหมักคุณภาพดีไม่น้อยกว่า 2,000 ตันต่อปี ผลิตอาหารผสมสำเร็จครบส่วนไม่น้อยกว่า 10,000 ตันต่อปี และผลิตโคสาวคุณภาพดี จำนวน 1,000 ตัวต่อปี

ด้าน นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริม

สหกรณ์ กล่าวว่า สหกรณ์ไทยมีลด์ จำกัด ได้ดำเนินโครงการภายใต้กิจกรรมหลัก 5 กิจกรรม คือ 1. ปรับปรุงโครงสร้างการผลิตโคนมของเกษตรกร โดยติดตั้งระบบรีดนม (Milking pipeline) และระบบล้างเก็บนมพร้อมเครื่องทำความเย็น (Cooling tank) เพื่อพัฒนาคุณภาพการผลิตน้ำนมโคตามมาตรฐานฟาร์มโคนม (GAP) / 2.จัดตั้งศูนย์ผลิตอาหารโคนม (Feed Center) และการทำแปลงหญ้าขนาดใหญ่ โดยสหกรณ์ผลิตอาหาร TMR (Total Mix Ration) พร้อมตั้งสหกรณ์ดำเนินการจัดส่งอาหาร TMR ให้ถึงฟาร์มของเกษตรกรโดยตรง ทำให้สามารถช่วยลดต้นทุนการผลิต / 3. จัดฟาร์มโคสาวทดแทนรวมของสหกรณ์ โดยเกษตรกรส่งลูกโคหย่านมาเลี้ยงรวมกันที่ฟาร์มโคสาวทดแทนของสหกรณ์ เพื่อลดต้นทุนการเลี้ยงลูกโค ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรไม่ต้องแบกรับภาระการเลี้ยงลูกโคและโคสาวกว่า 2 ปี / 4. ปรับปรุงการขนส่งน้ำนมดิบเพื่อลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ โดยสหกรณ์จะดำเนินการรับน้ำนมดิบถึงหน้าฟาร์มของเกษตรกร ทุก 2 - 3 วัน จากเดิมที่เกษตรกรต้องมาส่งนมที่สหกรณ์เองทุกวัน โดยน้ำนมดิบจะถูกเก็บใน cooling tank ประจำฟาร์ม ออกรถขนส่งนมของสหกรณ์ไปรับน้ำนมดิบ

ที่หน้าฟาร์มเกษตรกร ซึ่งจะให้น้ำนมดิบของเกษตรกรถูกเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสมตลอดเวลา และมีคุณภาพที่ดี / และ 5. มีการจัดตั้งหน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม (Dairy Herd Health Unit DHU) ระหว่างกรมปศุสัตว์ร่วมกับสหกรณ์ โดยจะมีสัตวแพทย์ 70 คน จัดเป็น 35 ชุด เพื่อให้บริการดูแลสุขภาพโคนมของเกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของน้ำนมดิบให้มีมาตรฐานสากล

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำลังจะดำเนิน “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตน้ำนมโคครบวงจร ระยะที่ 2” มีสหกรณ์โคนมกว่า 20 แห่ง สนใจที่จะขอเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์จะมีการถอดบทเรียนการดำเนินงานของสหกรณ์โคนมไทยมีลด์เป็นต้นแบบการดำเนินงานเพื่อให้สหกรณ์ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาและนำไปปรับใช้ นอกจากนี้ยังมีอีก 2 สหกรณ์ที่กำลังดำเนินโครงการ “เกษตรแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์” ซึ่งขณะนี้มีความสำเร็จไปแล้วกว่า 70% คือสหกรณ์โคนมปากช่องและสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น นอกจากนี้รัฐบาลได้สนับสนุนเงินกู้ ผ่าน ธ.ก.ส. กว่า 300 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนเกษตรกรและสหกรณ์ในด้านเทคนิควิชาการการเลี้ยงโคนมและการบริหารจัดการธุรกิจสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 900,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/เกษตร/ทำมาหากิน

วันที่: พุธ 13 กรกฎาคม 2559

ปีที่: 15

ฉบับที่: 5380

Col.Inch: 13.50

Ad Value: 29,700

ภาพข่าว: ประกวดเส้นไหม

หน้า: 6(กลาง)

PRValue (x3): 89,100

คลิก: [คลิก](#)



ประกวดเส้นไหม - นายวีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ยืนกลาง) พร้อมด้วย นายอภิ สุทธิสังข์ อธิบดีกรมหม่อนไหม (ยืนที่ 4 จากขวา) และข้าราชการชั้นใหญ่ในสังกัด ร่วมแถลงข่าวเปิดงาน “การประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน และผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ประจำปี 2559” ที่จะจัดขึ้นวันที่ 17 ก.ค. ที่อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

เฉลิมฉลองวันสหกรณ์สากล นานาชาติ...ร่วมพัฒนาสหกรณ์ยั่งยืน



สก๊อปพิเศษ

สหกรณ์ในประเทศต่างๆ มีหลายประเภทและหลายระดับรวมเป็นขบวนการสหกรณ์ของประเทศนั้นๆ มีความเจริญก้าวหน้าแตกต่างกันไป มองในภาพรวมเรียกได้ว่าเป็น “ขบวนการสหกรณ์โลก” มีการประชุมสมัชชาสหกรณ์ระหว่างชาติเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2438 ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ มีมติก่อตั้ง **องค์การสัมพันธ์ภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศ** (International Co-operative Alliance : ICA) เพื่อประสานความร่วมมือในด้านต่างๆ มีสำนักงานใหญ่ ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อปี 2538 องค์การ ICA ได้ปรับปรุงและประกาศหลักการสหกรณ์เป็น 7 ประการที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

นอกจากนี้ องค์การ ICA ได้ประกาศให้สหกรณ์ทั่วโลก ร่วมเฉลิมฉลองวันสหกรณ์สากลตั้งแต่นั้นมาที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2535 มีมติให้วันเสาร์แรกของเดือนกรกฎาคมทุกปีเป็น “วันสหกรณ์สากล”

ดังนั้น เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวันสหกรณ์สากล ประจำปี 2559 ประกอบกับเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 100 ปี การสหกรณ์ไทย สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) รับเป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และองค์การสัมพันธ์ภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศ

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (CIA AP) จัดประชุมสัมมนาระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หัวข้อ “สหกรณ์ สร้างโลกที่ดีกว่า” (Asia Pacific Regional Seminar on “Coop: Building a Better World”) ขึ้น ซึ่งมีผู้แทนองค์กรสมาชิกองค์การสัมพันธ์ภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จาก 11 ประเทศ ประกอบด้วย ภูฏาน จีน อินเดีย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น มาเลเซีย เนปาล ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ศรีลังกา และเวียดนาม ร่วมสัมมนาโดยมีนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิด ณ โรงแรม S.D. Avenue กรุงเทพมหานคร

การสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก **Mr. Li Chunsheng** ประธานกรรมการบริหารองค์การ ICA AP เป็นองค์ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “สหกรณ์ สร้างโลกที่ดีกว่า” และศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “100 ปี สหกรณ์ไทยกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน” รวมทั้ง **Mr. Balu**



Iyer ผู้อำนวยการองค์การ ICA AP เป็นผู้บรรยายและอภิปรายร่วมหัวข้อ “บทบาทสหกรณ์สู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเอเชีย” ซึ่งมีผู้อภิปราย ประกอบด้วย **Mr. C.V. Nathan**

ผู้แทนชุมชนสหกรณ์แห่งชาติ ประเทศสิงคโปร์ และ ดร.กิกคอนสารายู ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย โดยมี ดร.อัศนีชัย รัตนมาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนนานาชาติริคมีและอดีตรองผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย นอกจากนี้ มีการนำเสนอรายงานของแต่ละประเทศ หัวข้อ “สหกรณ์กับการสร้างโลกที่ยั่งยืน” (Cooperatives: Building a Better World for Sustainable Development) และได้พาผู้เข้าร่วมสัมมนาเดินทางเยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จำกัด จังหวัดปทุมธานี เพื่อศึกษาโรงสีข้าว การรวบรวมผลผลิต การปรับปรุงคุณภาพข้าว ซึ่งเป็นสหกรณ์ฯ ที่มีศักยภาพในการผลิตและจำหน่ายข้าวสาร เพราะมีเครื่องมือที่ทันสมัย และสามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิกในทุกๆ ด้าน ทั้งธุรกิจรวบรวมผลผลิตเพื่อแปรรูป ธุรกิจด้านป้อนน้ำมัน ธุรกิจสินเชื่อ

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การจัดงานสัมมนาระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนี้ เพื่อเผยแพร่บทบาทของสหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโลก และประกาศเจตนารมณ์ขององค์การ CIA ในเรื่อง “พลังสหกรณ์ สร้างชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน” ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของสหประชาชาติ ในการรวมตัวกันของขบวนการสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและสันติภาพโลก โดยในปีนี้ องค์การ CIA ได้แสดงเจตนารมณ์สนับสนุนสหประชาชาติเรื่อง “เป้าหมายการพัฒนาสหกรณ์อย่างยั่งยืน” โดยเน้นย้ำถึงการขจัดความยากจนให้หมดไป การสร้างความเข้มแข็งและขยายความร่วมมือระหว่างขบวนการสหกรณ์ระหว่างประเทศ และภาคอื่นๆ รวมทั้ง รัฐบาลในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติด้วย



ส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีการประชาสัมพันธ์แผนการทำงานด้านพัฒนาการสหกรณ์ไทย ซึ่งถือเป็นนโยบายที่สำคัญของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยได้แบ่งชั้นสหกรณ์ออกเป็น 4 ชั้น คือ 1 2 3 และ 4 ตามลำดับ ซึ่งขณะนี้ มีสหกรณ์กว่า 1,200 แห่งที่มีการพัฒนาและยกระดับสูงขึ้น พร้อมกันนี้ ได้ตั้งโรงเรียนผู้ตรวจการสหกรณ์ขึ้น และจัดอบรมให้แก่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหาร นอกจากนี้จะจัดตั้งสถาบันให้ความรู้และเผยแพร่ด้านการบัญชีการสหกรณ์ รวมถึงการรวมกลุ่มต่างๆ ให้กับสมาชิก ซึ่งจะอยู่ในแผนการพัฒนาสหกรณ์ไทย โดยคาดว่าจะในปี 2560 จะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับงานสหกรณ์ได้



ด้าน **นายเสนอ ชูจันทร์** รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า ประเทศไทยมีสหกรณ์ทั้งหมด 7 ประเภท ได้แก่ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ประมง สหกรณ์นิคม สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์บริการ สหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนียน ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้ได้นำผู้แทนสหกรณ์แต่ละประเภทเข้าร่วมเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ในแต่ละประเทศ ซึ่งจุดเด่นของสหกรณ์ในประเทศไทย ที่ได้นำมาเสนอ คือ การยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบริหารจัดการสหกรณ์ เนื่องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ยึดถือเป็น



นโยบายที่สำคัญ ที่น้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ในการส่งเสริมสหกรณ์ นำไปใช้ในการบริหารงาน โดยปี 2559 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้คัดเลือกสหกรณ์ทั้ง 7 ประเภท เพื่อเป็นสหกรณ์นำร่องในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีการดำเนินการอย่างเข้มข้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราช



สมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี การสหกรณ์ไทย

“เป็นนิมิตหมายที่ดีในการเปิดโอกาสให้ผู้แทนสหกรณ์ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ได้เรียนรู้วิวัฒนาการของการพัฒนาสหกรณ์ระหว่างกัน รวมถึงการสร้างพลังขบวนการสหกรณ์ทั่วโลกสู่ชุมชนท้องถิ่นที่เข้มแข็งกว่า และร่วมกันหาแนวทางและปัจจัยที่เอื้อต่อการพัฒนาสหกรณ์พร้อมนำไปปรับใช้กับสหกรณ์ในประเทศของตนเอง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาสหกรณ์ในระดับภูมิภาคที่ยั่งยืนต่อไป”

ขณะที่ **ดร.กึก ดอนสำราญ** ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า นับเป็นโอกาสดีในการที่จะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับนานาประเทศได้รับรู้ โดยเฉพาะกระบวนการพัฒนาสหกรณ์ของสันนิบาตสหกรณ์ฯ ได้แก่ เรื่องการกำกับดูแล ซึ่งหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ให้ความสำคัญ จึงได้มีการตั้งโรงเรียนตรวจการสหกรณ์ขึ้นเพื่อดูแลสหกรณ์ใกล้ชิดส่วนสันนิบาตสหกรณ์ฯ จะรองรับเรื่องการพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ คือ กรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ซึ่งได้เน้นย้ำในเรื่องธรรมาภิบาลเป็นหลักสำคัญ รวมทั้งมีบทบาทในการผลักดันด้านกฎหมาย 27 ข้อ เพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์สหกรณ์ในปัจจุบัน พร้อมผลักดันการจัดตั้งกองทุน เพื่อเป็นทุนในการสนับสนุน ส่งเสริม



โดยมีภาครัฐเป็นที่เล็งให้คำปรึกษา และกำกับการดำเนินการให้อยู่ในกรอบสู่การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งต่อไป

“สันนิบาตสหกรณ์ฯ มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มพูนการตระหนักถึงคุณค่าของสหกรณ์ และส่งเสริมความสำเร็จของขบวนการสหกรณ์ รวมถึงหลักความเอื้ออาทร ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจความเสมอภาค และสันติภาพในโลก โดยการจัดงานเฉลิมฉลองวันสหกรณ์สากล ยังมีเป้าหมายเพื่อ

เสริมสร้างความแข็งแกร่งและขยายความร่วมมือระหว่าง
ขบวนการสหกรณ์ในระดับสากลและองค์กรในภาคส่วน
อื่นๆ รวมถึงภาครัฐบาล ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และ
นานาชาติ”

รุกขยายตลาดนมไทย-เดนมาร์ก
ในกัมพูชา ● นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ
รองปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ประธานกรรมการองค์การ
ส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง
ประเทศไทย(อ.ส.ค.) และดร.ณรงค์ฤทธิ์
วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.
เป็นประธานเปิดตัวกิจกรรม
คาราวานส่งเสริมการขาย "Milk
on the Road in Cambodia
Season 2" เพื่อประชาสัมพันธ์
ตราสินค้าและผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตพร้อมดื่ม ยู.เอช.ที ภายใต้แบรนด์นมไทย-เดนในกัมพูชา ให้เป็นที่รู้จัก
อย่างแพร่หลายมากขึ้น ณ. ประเทศกัมพูชา เมื่อเร็ว ๆ นี้



คลังฟุ้ง.ระดับโลกคุมระบบ การันตี'พร้อมเพย์'ปลอดภัย

'ขุนคลัง'เผยพร้อมเพย์คึกคัก แยกแข่งดึงฐานลูกค้า ยันบริษัทระดับโลก
ดูแลปลอดภัย กลีกรไทยเจอไซเบอร์ลกดดันเปลี่ยนเงื่อนไขข้อตกลง ครม.เคาะ
กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน 1 แสนล. (อ่านต่อหน้า 7)

ต่อจากหน้า 1

พร้อมเพย์

'ขุนคลัง'เผยพร้อมเพย์คึกคัก

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม นายอภิศักดิ์
ตันติดำรงศรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
เปิดเผยว่าขณะนี้ได้รับรายงานเบื้องต้นถึงการ
ลงทะเบียนพร้อมเพย์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของ
ระบบอีเพย์เมนต์ว่า ประชาชนให้ความสนใจ
ดีและมาลงทะเบียนกันคึกคัก แม้จะยังไม่เริ่ม
ให้ลงทะเบียนอย่างเป็นทางการในวันที่ 15
กรกฎาคม แต่หลายธนาคารเริ่มจัดแคมเปญ
ดึงลูกค้าให้มาลงทะเบียน มีทั้งแจก
แจกด่วน เนื่องจากพร้อมเพย์เป็นการผูก
บัญชีธนาคารกับหมายเลขโทรศัพท์และบัตร
ประชาชน หากธนาคารไหนเริ่มได้ก่อนหรือดึง
คนใหม่มาใช้บริการได้มากกว่า เป็นการสร้างฐาน
ลูกค้าในระบบอีเพย์เมนต์มากขึ้น และการมี
พร้อมเพย์เป็นจังหวัดที่แยกกันจะดึงลูกค้า
จากธนาคารอื่นให้มาใช้บริการธนาคารของ
ตนเอง จึงเกิดการแข่งขันลงทะเบียนพร้อม
เพย์จากแบงก์ต่างๆ

"ในช่วงนี้หลายแบงก์เริ่มเปิดให้ลงทะเบียน
อย่างไม่เป็นทางการ เพราะใครทำก่อนจะได้
เปรียบ ถ้าใครไม่ทำฐานลูกค้าหายไป การผูก
บัญชีธนาคารกับพร้อมเพย์ถือเป็นจุดเริ่มต้น
อีเพย์เมนต์ ต่อไปไม่จำเป็นต้องผูกกับบัญชี แต่
จะเปิดโอกาสให้นำไปผูกกับหมายเลขโทรศัพท์
หรือกับบัตรเงินสดเพื่อนำไปซื้อสินค้าและ
บริการ เพื่อเปิดโอกาสให้คนรายได้น้อยที่ไม่มี
บัญชีธนาคารเข้าถึงบริการทางการเงินด้วย"

นายอภิศักดิ์กล่าว และว่า ต่อไปการซื้อ
สินค้าและบริการจากอีเพย์เมนต์จะถูกกว่า
การซื้อด้วยเงินสด ส่วนรัฐเองจะมีการจ่าย
สวัสดิการผ่านระบบอีเพย์เมนต์ด้วยเช่นกัน

โดยในเดือนกันยายนนี้จะทำให้การรับ-จ่าย
เงินภาครัฐเป็นระบบอีเพย์เมนต์ 100%
จากปัจจุบันรัฐจ่ายผ่านระบบอีเพย์เมนต์
75% และระบบเงินสด 25% อาทิ จ่ายค่าน้ำ
ค่าไฟ

บ.ระดับโลกดูแลปลอดภัย

"ระบบอีเพย์เมนต์ไม่ใช่แค่การผูกบัญชี
ใช้พร้อมเพย์อย่างเดียว แต่ต่อไปรัฐจะจ่าย
สวัสดิการผ่านระบบนี้ด้วย อาทิ กรณีรถเมล์
รถไฟฟ้า เช่น คนที่มีรายได้น้อย 300 บาท
บ้านอยู่คลอง 6 ต้องมาทำงานในเมือง เสีย
ค่ารถวันละ 100 บาท ต่อไปอาจเสียค่ารถ
ถูกลงหากใช้บัตรจ่ายค่ารถเพราะมีส่วนลดให้
หรืออาจจะฟรี ตรงนี้จะดำเนินการหลังจาก
ที่เปิดให้ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยวันที่ 15
กรกฎาคม-15 สิงหาคมนี้ เป็นเวลา 1 เดือน
เพื่อรัฐจะได้มีข้อมูลนำมาออกแบบสวัสดิการ
ต่างๆ ว่าจะให้อย่างไร นอกจากรถเมล์ รถไฟ
ฟรี จะมีสวัสดิการอื่นๆ เช่น เบี้ยคนชรา
อาจจะเพิ่มให้เพียงพอกับค่าครองชีพ"
นายอภิศักดิ์กล่าว

นายอภิศักดิ์กล่าวยืนยันว่า พร้อมเพย์
มีความปลอดภัยและไม่ใช่วิธีใหม่ ก่อน
หน้านี้สถาบันการเงินใช้ระบบชำระเงินด้วย
ระบบอีเพย์เมนต์มานานพอสมควร ทั้ง
อินเทอร์เน็ตแบงกิ้ง หรือโทรเลขแบงกิ้ง ซึ่ง
พร้อมเพย์เข้ามาเสริมระบบอินเทอร์เน็ตแบงกิ้ง
ที่ธนาคารต่างๆ มีอยู่ ส่วนการรักษาความ
ปลอดภัยนั้นบริษัทจากประเทศอังกฤษเป็น
ผู้ดูแล โดยบริษัทนี้ดูแลระบบความปลอดภัย
เกี่ยวกับการเงินอีเพย์เมนต์ทั่วโลก

กลีกรไทยเปลี่ยนข้อตกลงใหม่

กรณีที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ แชร์กัน
จำนวนมาก มีข้อสงสัยและเกิดความกังวลใน
ระบบความปลอดภัยต่อการใช้งานพร้อมเพย์
ของธนาคารกลีกรไทย ที่ก่อนใช้งานมีการให้
ลงทะเบียน ซึ่งมีข้อตกลงและเงื่อนไขหนึ่ง

ของการลงทะเบียนพร้อมเพย์ของธนาคาร
กลีกรไทยระบุว่า ผู้ใช้บริการตกลงยินยอม
ว่า ธนาคารจะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่
เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการที่ธนาคารให้
บริการแก่ผู้ใช้บริการ เว้นแต่การสูญหายหรือ
ความเสียหายนั้นๆ เป็นผลโดยตรงจากความ
จงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ทั้งนี้
ไม่ว่ากรณีใดๆ ธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบ
ในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย ซึ่ง
รวมถึงกรณีที่มีความชำรุดบกพร่อง เสียหาย
ขัดข้อง หรือล่าช้าของระบบคอมพิวเตอร์
และ/หรือระบบไฟฟ้า และ/หรือระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต และ/หรือระบบติดต่อสื่อสาร
และ/หรือระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
และ/หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ และ/
หรือระบบอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้
รวมทั้งปัญหาทางด้านพลังงาน การกระทำของ
บุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึงผู้บุกรุก (แฮกเกอร์)
อัคคีภัย ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การประท้วง
การขนส่งติดขัด การจลาจล ฯลฯ นั้น

(อ่านต่อหน้า 8)

ต่อจากหน้า 7

พร้อมเพย์

รายงานข่าวจากธนาคารกลีกรไทยระบุว่า
หลังเกิดกระแสดังกล่าว ธนาคารได้เปลี่ยนแปลง
ข้อความเกี่ยวกับข้อตกลงดังกล่าวแล้ว เพื่อให้
ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นและวางใจการใช้บริการ
พร้อมเพย์ โดยหนึ่งในเงื่อนไขและข้อตกลง
ใหม่มีดังนี้ ธนาคารจะรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการ
ในความเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดหรือ
ความประมาทเลินเล่อของธนาคาร เว้นแต่ผู้ใช้
บริการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการใช้บริการนี้

ยันรับผิดชอบความเสียหาย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านั้น ผู้บริหาร

ระดับสูงของธนาคารกสิกรไทยได้ให้สัมภาษณ์เพื่อยืนยันการให้บริการของธนาคารที่พร้อมจะรับผิดชอบ โดยนายวิรัตน์ ดาวฉาย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ผู้ใช้บริการของธนาคารไม่ต้องเป็นกังวล เพราะแนวทางการให้บริการของธนาคารพาณิชย์ หากลูกค้าได้รับความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดหรือบกพร่องในการให้บริการของธนาคาร ทางธนาคารมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบและดูแลความเสียหายที่เกิดขึ้น ขณะที่นายอดิศวร์ หลายชูไทย รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย กล่าวย้ำว่า ข้อความเงื่อนไขบริการที่กำหนดขึ้นตามที่สื่อโซเชียลตั้งข้อสังเกตนั้น เป็นเงื่อนไขบริการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงหลักการใช้งานบริการของธนาคารแต่ละแห่ง ซึ่งอาจแตกต่างกันในเรื่องการใช้คำพูดในภาษากฎหมาย โดยแนวทางการให้บริการของธนาคารพาณิชย์และนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ถือปฏิบัติกัน กรณีที่ลูกค้าได้รับความเสียหาย อันเกิดจากความผิดพลาดหรือบกพร่องในการให้บริการของธนาคาร ทางธนาคารมีหน้าที่ต้องเป็นผู้รับผิดชอบดูแลความเสียหายที่เกิดขึ้น และหาแนวทางป้องกัน ส่วนข้อความในเงื่อนไขการให้บริการพร้อมเพย์ของธนาคารนั้น จะมีการทบทวนการใช้คำพูดให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อไม่ให้ลูกค้ากังวล

เคาะกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบรายละเอียดโครงสร้างกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (ทีเอฟเอฟ) ที่มีมูลค่ากองทุน 1 แสนล้านบาท โดยระยะแรกกระทรวงการคลังนำเงินจากกองทุนรวมวายุภักษ์จำนวน 1 พันล้านบาท มาเป็นทุนตั้งต้นของทีเอฟเอฟ เพื่อขอจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนกับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในเดือนกรกฎาคมนี้ จากนั้นดำเนินการแลกเปลี่ยนหุ้น (สวอปหุ้น) กองทุนรวมวายุภักษ์อีก 9 พันล้านบาท มาอยู่ในทีเอฟเอฟ รวมเป็นทุนตั้งต้น 1 หมื่นล้านบาท ที่เหลือ 9 หมื่นล้านบาท จะเปิดขายแก่ประชาชนทั่วไป นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนต่างประเทศ เท่าที่สำรวจพบว่ากลุ่มประกันภัยกับนักลงทุนต่างชาติให้ความสนใจมาก เพราะกองทุนทีเอฟเอฟจะรับประกันผลตอบแทน คาดว่าจะเริ่มขายหน่วยลงทุนในเดือนธันวาคม 2559

ทางหลวง2สายเข้าทีเอฟเอฟ

นายเอกนิติกล่าวว่า ครม.ยังมีมติรับทราบโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่มีศักยภาพที่กระทรวงคมนาคมเสนอให้เข้าสู่กองทุนทีเอฟเอฟ ประกอบด้วย โครงการของกรมหมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร-บ้านฉาง และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร อโยธยา-พืชมงคล โครงการของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) คือ โครงการทางด่วนพชราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอก และกำลังพิจารณาโครงการอื่นๆ ร่วมกับ ในเบื้องต้นมูลค่าของทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และ 9 ถ้าเอามา 50% ของค่าผ่านทางในระยะเวลา 30 ปี คิดเป็นมูลค่ากว่า 4 หมื่นล้านบาท สามารถนำมาขายหน่วยงานลงทุนให้นักลงทุน และนำเงินดังกล่าวกลับไปสร้างทางหลวงพิเศษโครงการอื่นๆ ได้

'บิกตู'หนุนซื้อรถเมล์ไฟฟ้า

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ได้นำรถเมล์เก่าที่ปรับปรุงสภาพใหม่ รถเมล์ไฟฟ้า รถเมล์เอ็นจีวี และรถเมล์ไฮบริด ไปโชว์ที่ท่าเทียบรัฐบาล โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ชมว่าดี ขณะเดียวกัน ขสมก.ได้เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายของรถเมล์ที่ใช้เชื้อเพลิงต่างๆ ให้นายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกฯได้ให้นโยบายด้วยว่า ต้องการให้มีรถเมล์ไฟฟ้า

"นายกฯได้ให้นโยบายว่าหากจะเลือกรถเมล์ประเภทใดจะต้องให้เหมาะสม เนื่องจากรถเมล์บางประเภทอาจไม่เหมาะกับบางเส้นทาง ส่วนรถเมล์บางประเภทอาจต้องปรับปรุงให้ทันสมัยเป็นหน้าตาของกรุงเทพฯ โดยแต่ละพื้นที่จะใช้รถเมล์ไม่เหมือนกัน ต้องทำให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ด้วย" นายอาคมกล่าว

นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการ ขสมก. กล่าวว่า ขสมก.ยังไม่ได้รับงบประมาณปรับปรุงสภาพรถโดยสารเก่า เพราะต้องรอให้ ครม.อนุมัติงบประมาณให้ก่อน โดยการปรับปรุงรถโดยสารเก่าดังกล่าว แบ่งเป็นรถโดยสารปรับอากาศ 172 คัน และรถธรรมดาประมาณ 500 คัน ขณะเดียวกัน ขสมก.ยังจะเปิดประกวดราคาเพื่อจัดซื้อรถโดยสารไฟฟ้าจำนวน 200 คัน ตามนโยบายของรัฐบาลด้วย โดยจะเป็นการจัดซื้อพร้อมกันทั้งหมด ไม่ได้ทยอยซื้อเหมือนแผนงานเดิมที่กำหนดไว้ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมเสนอ ครม.พิจารณา เช่นเดียวกัน คาดว่าจะเสนอ ครม.ได้ในเดือนกันยายนนี้ จากนั้นจึงจะเปิดประกวดราคาเพื่อให้เอกชนที่สนใจเข้าร่วมได้

ส.ป.ก.ยึดคืนที่ดินวัดป่าตาบัว

จากกรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ประกาศใช้มาตรา 44 คำสั่งที่ 36/2559 เรื่อง มาตรการในการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย คำสั่งดังกล่าวประกาศใช้เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 14 แปลง ใน 4 อำเภอ รวมเนื้อที่ 14,927 ไร่ และ 1 ใน 14 แปลง เป็นของวัดป่าหลวงตาบัวญาณสัมปันโน หมู่ 5 ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี จำนวน 931-0-83 ไร่ และอีกแปลงเป็นของ น.ส.เพียงใจ หาญพาณิชย์ นักธุรกิจแสนล้านด้านอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังระดับประเทศจำนวน 1,263 ไร่ ที่ดินตั้งอยู่ติดกับถนนสาย 323 กาญจนบุรี-ไทรโยค หมู่ 5 ต.สิงห์ อ.ไทรโยค ห่างจากวัดป่าหลวงตาบัวประมาณ 2 กิโลเมตร

นายวัชรินทร์ วากระมนนท์ ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กาญจนบุรี เปิดเผยว่า ปัญหาที่ดิน ส.ป.ก.จำนวน 391-1-21 ไร่ ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอใช้ที่ดินจาก ส.ป.ก.เมื่อปี 2546 เพื่อให้วัดป่าหลวงตาบัวญาณสัมปันโน ที่มีพระวิสุทธิสารเถร หรือหลวงตาจันทร์ เป็นเจ้าอาวาส นำไปใช้ประโยชน์ทางด้านพระพุทธศาสนา พบว่าที่ดินที่ทางวัดได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์เพื่อประกอบกิจการทางพุทธศาสนานั้น ข้อเท็จจริงกลับปรากฏว่า วัดดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ผิดระเบียบ และเงื่อนไขของ ส.ป.ก. จึงได้มีการประชุมหารือร่วมกัน 3 ฝ่าย ประกอบด้วย ส.ป.ก.กาญจนบุรี สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี และคณะสงฆ์จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมกันร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินดังกล่าวอีกครั้ง ซึ่งได้ผลสรุปเบื้องต้นคือ จะมีการปรับลดขนาดที่ดินลงให้คงเหลือเฉพาะในการประกอบกิจการทางพุทธศาสนาเป็นหลักเท่านั้น จำนวน 279 ไร่ และในส่วนที่เหลือจำนวน 111 ไร่ เป็นพื้นที่ที่เกิดความจำเป็น ทาง ส.ป.ก.จะทำการยึดคืน เพื่อนำมาจัดสรรให้กับเกษตรกรต่อไป

มอบเกียรติคุณ'เพียงใจ'คืนที่ดิน

นายวัชรินทร์กล่าวว่า ทาง ส.ป.ก.จะนำที่ดินจำนวน 111 ไร่มาผนวกกับที่ดินที่วัดป่าหลวงตาบัวได้ทำการบุกรุก 931-0-83 ไร่ รวมเป็น

เนื้อที่ 1,042 ไร่ และจากการสำรวจจริงวัดเพื่อจัดสรรที่ดินให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่ไม่มีที่ดินทำกิน แบ่งเป็นที่ดินแปลงรวม ซึ่งจะดำเนินการในรูปแบบสหกรณ์จำนวน 285 ไร่ และส่วนที่จะนำไปจัดสรรให้กับเกษตรกรมีจำนวน 616 ไร่ ซึ่งจากเดิมกำหนดไว้ว่าจะจัดสรรให้รายละ 3 ไร่ ได้รับให้เป็นรายละ 5 ไร่ ดังนั้น จะสามารถนำไปจัดสรรให้กับเกษตรกรได้จำนวน 118 ครอบครัว และที่ดินในส่วนที่เหลือเป็นพื้นที่ดินที่มีสิ่งปลูกสร้างอยู่ 15 ไร่ ถนนตัดผ่าน 49 ไร่ และพื้นที่ส่วนกลาง 50 ไร่ ซึ่งจะได้นำมาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์

นายวัชรินทร์กล่าวว่า ในส่วนของที่ดินที่ระบุว่าเป็นของ น.ส.เพียงใจ หาญพาณิชย์ นักธุรกิจแสนล้านด้านอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังระดับประเทศจำนวน 1,263 ไร่ ซึ่งอยู่ห่างจากวัดป่าหลวงตาบัวประมาณ 2 กิโลเมตร พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ของ ส.ป.ก.อย่างชัดเจน ซึ่งตามข่าวทราบว่า น.ส.เพียงใจไม่มีปัญหา พร้อมส่งมอบคืนให้ ส.ป.ก. ก็ถือว่าบริสุทธิ์ใจ ไม่ต้องถูกดำเนินคดี พร้อมกันนี้จะได้อบรมประกาศเกียรติคุณให้กับ น.ส.เพียงใจเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจอีกด้วย ซึ่งถือว่าเป็นแปลงใหญ่แปลงแรกของจังหวัดกาญจนบุรี และของประเทศไทยที่ผู้ครอบครองยินยอมส่งมอบคืนที่ดินให้กับรัฐ อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่ครอบครองที่ดิน ส.ป.ก.หากรู้ตัวว่าครอบครองโดยมิชอบก็ขอให้ส่งมอบพื้นที่คืนให้กับ ส.ป.ก. เพื่อท่านจะได้ไม่ถูกดำเนินคดี

'วิษณุ'ชี้สำนักสงฆ์รุกที่ผิดหมด

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ถ้าเข้าข่ายว่าครอบครองที่ดิน 3 ประเภทคือ ครอบครองเกินร้อยไร่ ครอบครองเกิน 500 ไร่ พวกที่ศาลตัดสินแล้วว่าต้องออกจากพื้นที่ และหากไม่ออก สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ก็ต้องเข้าไปจัดการ ไม่ว่าจะประชาชนหรือสำนักสงฆ์ก็ตาม ส่วนเจ้าหน้าที่นั้นไม่ยุ่งยากในการไปตรวจสอบ ไม่ต้องอาศัยมาตรา 44 เพราะกฎหมายที่มีอยู่เพียงพอจะจัดการ แต่ที่ต้องออกคำสั่งมา 2 ฉบับคือ ส.ป.ก.หรือฉบับกฎทัพบก เพราะกฎหมายไม่สามารถเข้าไปจัดการได้ หากฟังตามปกติจะใช้เวลานาน ส่วนเจ้าหน้าที่ที่ปล่อยปละละเลยก็ต้องจัดการ แต่จะบอกเข้าไปจัดการเจ้าหน้าที่ก่อนจะมาจัดการที่ดินนั้นพูดไม่ได้ เพราะจะเกิดการบุกรุกไปเรื่อย ต้องแยกเป็นคดีๆ ไป

ลงนามยึดคืน25จว.-4แสนไร่

นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส เลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เปิดเผยความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดิน ส.ป.ก.โดยมีขอบด้วยกฎหมายว่า ขณะนี้ได้ลงนามรับรองแผนที่แนบท้ายที่ ส.ป.ก.จังหวัดได้ส่งมาครบเรียบร้อยทั้ง 125 แปลง จำนวน 426,371.13 ไร่ ใน 25 จังหวัด ประกอบด้วย 1.กำแพงเพชร 51,889.69 ไร่ 2.ตาก 1,319.50 ไร่ 3.เพชรบูรณ์ 3,696 ไร่ 4.สุโขทัย 6,613.79 ไร่ 5.อุตรดิตถ์ 1,218.27 ไร่ 6.อุทัยธานี 8,594.38 ไร่ 7.กาฬสินธุ์ 742.59 ไร่ 8.ชัยภูมิ 2,784.31 ไร่ 9.นครราชสีมา 111,074.87 ไร่ 10.บุรีรัมย์ 871.88 ไร่ 11.อุดรธานี 6,859.66 ไร่ 12.กาญจนบุรี 13,663.65 ไร่ 13.จันทบุรี 1,128.27 ไร่ 14.ฉะเชิงเทรา 21,979.82 ไร่ 15.ชลบุรี 16,070.55 ไร่ 16.ตราด 3,523.59 ไร่ 17.ประจวบคีรีขันธ์ 527.69 ไร่ 18.ราชบุรี 6,898.72 ไร่ 19.ลพบุรี 40,997.47 ไร่ 20.สระแก้ว 87,257.30 ไร่ 21.สระบุรี 4,803.65 ไร่ 22.กระบี่ 13,951.05 ไร่ 23.ชุมพร 7,578.88 ไร่ 24.ยะลา 2,482.79 ไร่ และ 25.สุราษฎร์ธานี 9,842.76 ไร่ ซึ่งคาดว่าจะสามารถจัดทำแผนที่กลับไปยังพื้นที่และสามารถทยอยนำแผนที่ไปติดประกาศในพื้นที่ได้แล้วเสร็จทั้งหมดภายในสัปดาห์นี้

'ฉัตรชัย'ลุยทวงคืนวังน้ำเขียว

นายสรรเสริญกล่าวว่า ในส่วนพื้นที่ที่ยังไม่เข้าสู่การปฏิรูปที่ดินจำนวน 500 ไร่ขึ้นไป ที่ยังจัดทำแผนที่แนบท้ายไม่แล้วเสร็จอีก 297 แปลง จะเร่งทำให้เสร็จและไปปิดประกาศในวันที่ 21 กรกฎาคมนี้ทันที จากนั้นจะเร่งทำแผนที่แนบท้ายในพื้นที่ ส.ป.ก.ที่จัดสรรให้เกษตรกรแต่เข้าไปขายต่อ เนื้อที่ตั้ง 100 ไร่ ขึ้นไป จำนวน 2 แปลง พื้นที่ 488 ไร่ ใน 2 จังหวัดคือพระนครศรีอยุธยาและนครราชสีมา ควบคู่กับการทำแผนที่แนบท้าย พื้นที่ที่มีคำสั่งพิพากษาถึงที่สุดให้ขับไล่ เนื้อที่ 500 ไร่ขึ้นไป จำนวน 2 แปลง พื้นที่ 5,906 ไร่ ใน 3 จังหวัดคือ กระบี่ สุราษฎร์ธานี และนครราชสีมา โดยวันที่ 15 กรกฎาคมนี้ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.จะลงพื้นที่เพื่อปิดประกาศทวงคืนที่ ส.ป.ก.ใน อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่นักการเมืองชายที่เคยเป็นอดีต ส.ส.ในพื้นที่ถือครองอยู่